



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด

กับ คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด โดยนายเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “BASE” ฝ่ายหนึ่ง กับ คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิสร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญของข้อตกลงดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง “BASE” และ “คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์” โดยพัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในด้านความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในโลกยุคใหม่ (Entrepreneurial Competency) ร่วมกับคณาจารย์ ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาด้านผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ (Entrepreneurship & Startup Courses) ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามแนวทางและปรัชญาของหลักสูตร

๒. กิจกรรมความร่วมมือ

“คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์” และ “BASE” มีความเห็นชอบร่วมกันที่ บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด ร่วมจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาด้านผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ (Entrepreneurship & Startup Courses) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต้องมีในโลกยุคใหม่ ขับเคลื่อนการเรียนรู้ทักษะธุรกิจที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบของคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- (๑) จัดการให้มีการเรียนการสอนรายวิชาด้านผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ (Entrepreneurship & Startup Courses) โดยบริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดลงเวลาในตารางสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗
- (๒) จัดให้มีการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกับบริษัทในทุกปีการศึกษา และจัดให้มีการสัมมนาประเมินผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๗
- (๓) ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ (Entrepreneurship & Startup Courses) และกล่าวถึงบริษัทเมื่อมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว โดยอนุญาตให้บริษัทนำชื่อและตราของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์

ความรับผิดชอบของบริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด

- (๑) นำรายวิชาด้านผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ (Entrepreneurship & Startup Courses) ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท อันรวมไปถึงเนื้อหา กระบวนการสอน จัดทำเป็นข้อมูลรายวิชาการประเมินวัดผล และดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน โดยได้รับค่าจ้างสอนตามอัตราที่โรงเรียนกำหนดซึ่งอาจน้อยกว่าอัตราค่าสอนตามปกติของบริษัท
- (๒) จัดทำรายงานข้อมูลการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของทางโรงเรียน
- (๓) ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ (Entrepreneurship & Startup Program) โดยอนุญาตให้โรงเรียนนำชื่อและตราของบริษัทไปใช้ในการประชาสัมพันธ์

๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลง

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ก่อนอายุบันทึกนี้จะสิ้นสุดลง จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร

๔. การมีผลบังคับใช้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีอายุถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อถึงวันสิ้นสุดหากทั้งสองฝ่ายต้องการดำเนินการร่วมกันต่อไป ให้จัดทำเอกสารชุดใหม่ขึ้นมาแทน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านบันทึกฉบับนี้ด้วยความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการร่วมกันในการจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ (Entrepreneurial & Startup Program) ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงนาม ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทร์สุข)
คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



(นายเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด



(อาจารย์อิชฎาน์ คงทรัพย์)
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาน



(นายอานันท์ กุลปิยะวาจา)
ผู้อำนวยการส่วนงานองค์กรการศึกษา
บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด
พยาน